



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบ หรือชนะ การประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการหรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างมีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล	ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓		ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การ ช่วยเหลือ ประชาชน	การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ภัย พิบัติ หรือประสบ ปัญหาทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเองและพวก พ้อง เครือญาติ	การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดโดย เคร่งครัด โดยยึดหลัก คุณธรรม ความ โปร่งใส ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และคำนึงถึง จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น สำคัญ				✓				ผู้บริหารมี มาตรการป้องกัน การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ของ พนักงาน ส่วนตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓		การรับของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้มารับ บริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้ สะดวก รวดเร็ว	การปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ ประชาชน มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ				✓				ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัลและ ผลประโยชน์อื่น ใดในการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ของ พนักงาน ส่วนตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔		กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ให้บริการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ				✓				ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน การรับเรื่องการขอ อนุมัติ/อนุญาตอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุญาต/ อนุมัติ